

BÁO CÁO NHANH

Tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú, quý I năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo định kỳ tình hình tư tưởng, dư luận thanh niên huyện Đồng Phú.

Ban Chấp hành Đoàn huyện Đồng Phú báo cáo kết quả hoạt động quý I/năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:

Nhìn chung, trong thời gian qua thanh niên huyện nhà ổn định về tư tưởng. Cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, đơn vị. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân; tích cực sản xuất, lao động và vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học tập và sáng tạo. Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội luôn quan tâm đến các thông tin thời sự, các sự kiện chính trị - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, những vấn đề tác động đến đời sống thanh niên như: vấn đề biển đảo, chủ quyền quốc gia, tình hình phòng, chống dịch Covid-19, tình hình nghề nghiệp, việc làm... được ĐVTN theo dõi và dành nhiều sự quan tâm.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, một bộ phận thanh niên huyện nhà vẫn còn những mặt hạn chế, đó là: một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, thiếu bản lĩnh chính trị, có lối sống thụ động, thích hưởng thụ, chưa tích cực lao động làm giàu cho bản thân, chưa tham gia tốt các phong trào Đoàn, Hội tại địa phương. Trước tình hình như trên, yêu cầu tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của ĐVTN, góp phần tập hợp lực lượng thanh niên tham gia vào tổ chức, để tổ chức Đoàn phát huy vai trò và hoạt động có hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ I:

-Chi đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN; tích cực tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để ĐVTN có cách hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc; chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

-Các đảng viên trẻ thường xuyên được trau dồi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ chính trị như: Tham gia học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia Hội nghị phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các buổi thông tin thời sự... từ đó tuyên truyền, giáo dục ĐVTN thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Kiên quyết lên án và bài trừ những tư tưởng phản động, xuyên tạc, định hướng cho ĐVTN có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2022); 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022; 53 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022); kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2022).

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tới các cơ sở Đoàn và việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các Hội thi văn nghệ, chương trình phát thanh học đường...

-Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với mục tiêu “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” được triển khai gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi. Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho tuổi trẻ như: Hoạt động thiện nguyện, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với thanh niên, tuyên dương, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

-Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và các ngày lễ lớn của Đất nước... bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đi về địa chỉ đỏ, xây dựng Công trình thanh niên... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Huyện đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời 02 gia đình chính sách, với mức hỗ trợ là 300.000đ/tháng, đây là số tiền do cán bộ, đoàn viên khối cơ quan, lực lượng vũ trang huyện Đồng Phú đóng góp. Ngoài ra, thanh niên huyện Đồng Phú tích cực nhận chăm sóc, đảm nhận các phần việc dọn dẹp 2 lần/tháng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước.

-Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp; tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu, ngoại khóa, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương. Ngoài ra, tuyên truyền hướng dẫn Luật thanh niên và Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2021-2030, kiến thức về hội nhập quốc tế cho thanh niên thời kỳ mới.

-Huyện đoàn Đồng Phú phối hợp với UBND xã Đồng Tiến tổ chức chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2022 với chủ đề “Xuân yêu thương” tại xã Đồng Tiến với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa: Thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn xã; Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại trường Mầm non Đồng Tiến; Tặng túi thuốc an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; làm tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp tại ấp 1 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, với tổng kinh phí gần 54 triệu đồng. Theo đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện cũng đã hoàn thành 3 công trình thấp sáng đường quê” với tổng số gần 3km, tổng trị giá đến 130 triệu đồng tại xã Thuận Phú, xã Tân Hưng và xã Tân Hòa.

-Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, cho Thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn tết tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú với nhiều phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, tuổi trẻ trong huyện mong muốn sẽ mang tết ấm áp, đầy ấp yêu thương đến mọi nhà. Song song đó, Chương trình Xuân yêu thương trao tặng hơn 60 phần quà với trị giá 350.000đ/lp đến các gia đình có công, gia đình chính sách, các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thuận Phú và ấp Thuận Hoà 2, xã Thuận Lợi.

-Tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi – Xuân biên giới tại Đồn Biên phòng Đắc Nông - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, đứng chân trên địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Tại đây, Đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chúc cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui vẻ, đầm ấm. Trao tặng 23 phần quà và 3 triệu đồng nhằm động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an

ninh trên tuyến biên giới vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid trong dịp Tết đến, Xuân về.

-Phối hợp tổ chức Lễ giao quân năm 2022. Năm nay Lễ giao quân được rút ngắn hơn do tình hình dịch bệnh covid so với mọi năm nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, khí thế, tạo động lực cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đợt giao quân này, huyện Đồng Phú có 115 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 37 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Cơ sở Đoàn từ huyện đến xã đã tiến hành thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho 115 thanh niên với giá trị lên đến gần 50 triệu đồng.

-Tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên tại địa phương gắn với việc ra quân bảo vệ môi trường, ra quân xây dựng công trình thanh niên cấp cơ sở (từ ngày 01 - 10/3); 11/11 cơ sở Đoàn các xã, thị trấn trong toàn huyện đều tổ chức hiệu quả Lễ phát động gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về an toàn giao thông kết quả có hơn 1500 lượt ĐVTN tham gia, tổ chức được 22 đợt ra quân bảo vệ môi trường. Sau Lễ phát động cấp cơ sở, các cơ sở Đoàn đã tổ chức ra quân với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức phát quang được 25km đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh, hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng đường giao thông nông thôn, tổ chức thu gom hơn 5 tấn rác thải.

-Tổ chức đến tặng quà, chúc mừng với lãnh đạo cùng đội ngũ Y, Bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện nhân Kỷ niệm 67 Năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022).

-Tổ chức "Ngày đoàn viên" năm 2022 diễn ra cấp tỉnh tại xã Tân Lập với nhiều nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức đối thoại với lãnh đạo các cấp, giải quyết những thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp...; Trao tặng 10 xe đạp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 15 triệu đồng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên; Ra mắt tổ chức Đoàn ngoài quốc doanh: Chi đoàn Công ty TNHH TOM TOM; Tổ chức tuyên dương 26 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy. Ngày đoàn viên là hoạt động được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia các hoạt động và sinh hoạt Đoàn. Đồng thời là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, sinh hoạt thắt chặt tình đoàn kết, là sân chơi bổ ích để rèn luyện kỹ năng và đặc biệt phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ.

Trên đây là báo cáo nhanh dư luận trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Đồng Phú quý I/2022.

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn: TT, Ban XD Đoàn;
- TT Huyện ủy;
- Đ/c Ngô Thị Thanh Chung;
- UVBCH Huyện đoàn;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Website.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN



Trần Phạm Thị Phương Thảo